


กรมทางหลวงชนบท ร่วมกับกลุ่มบริษัทท่ีปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท เอพซิลอน จ ากัด บริษัท อาร์มมี่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เอ็นไวโรนเมนท์ จ ากัด และบริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด ได้ด าเนินการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งท่ี 3 โครงการจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส ารวจออกแบบ
ส่วนต่อขยายถนนเลี่ยงเมืองแนวใหม่ด่านศุลกากรบึงกาฬ - ทล.212 อ.เมือง จ.บึงกาฬ เพื่อน ำเสนอสรุปผลกำรศึกษำในแต่ละด้ำนของโครงกำรพร้อมท้ังรับฟังความคิดเห็น
และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เมื่อวันพฤหัสบดีท่ี 24 เมษายน 2568 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมเดอะวัน คอนเวนชั่นฮอลล์ โรงแรมเดอะวัน ต าบลบึงกาฬ 
อ าเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยได้รับเกียรติจากนายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานเปิดการประชุม และนายไพวรรน์ ตันนารัตน์ ผู้อ านวยก าร
แขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุมมาจากภาคส่วนต่าง ๆ ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ ผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท า รายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ องค์กรพัฒนาเอกชน สถา บันการศึกษา นักวิชาการอิสระ 
หน่วยงานภาคเอกชน สื่อมวลชน ประชาชนท่ัวไปท่ีสนใจโครงการ และผู้ท่ีรับผิดชอบจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้นจ านวน 198 ราย 

ท้ังนี้ คณะผู้ศึกษาจะน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากการประชุมไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการศึกษาให้มีความเหมาะสม อันจะน าไปสู่การพัฒนา โครงการที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของประชาชนในพื้นท่ีมากท่ีสุด ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชนน้อยท่ีสุดต่อไป 

ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและน าไปพิจารณาประกอบการศึกษา

ด้านวิศวกรรม

1. เสนอให้ออกแบบบริเวณจุดตัดทางแยกเป็นรูปแบบวงเวียน เพ่ือความสะดวก
และความปลอดภัยในการสัญจร

1. เนื่องจากทางแยกเป็นจุดเสี่ยงที่ก่อให้เกิดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนได้มาก 
จะน าไปพิจารณาออกแบบโครงการให้มีประสิทธิภาพในการลดอุบัติเหตุบริเวณ
ทางแยกและเป็นไปตามมาตรฐาน การออกแบบของกรมทางหลวงชนบท
และเป็นไปตามมาตรฐานการออกแบบของกรมทางหลวงชนบท

2. เสนอให้ออกแบบทางเชื่อมให้เหมาะสมและสอดคล้องกับกับวิถีชีวิตของประชาชน
ในพ้ืนที่

2. น าไปพิจารณาประกอบการออกแบบทางเชื่อมให้มีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต
ของประชาชนในพื้นท่ี

3. เสนอให้ออกแบบการวางท่อระบายน้ าให้เพียงพอและเหมาะสม รวมถึงสอดคล้อง
กับระบบระบายน้ าเดิมที่มีอยู่ในพื้นท่ีโครงการ

3. น าไปพิจารณาออกแบบการวางท่อระบายน้ าให้มีความเหมาะสมและสามารถ
ระบายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบด้านการควบคุมน้ าท่วมและการระบายน้ าที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่โครงการ

4. เสนอให้อออกแบบช่องรอเลี้ยวบริเวณจุดกลับรถ เพ่ือความปลอดภัยและลดการเกิด
อุบัติเหตุในการสัญจร

4.  จุดกลับรถตามเส้นทางโครงการมีการออกแบบให้มีช่องรอเลี้ยวให้กับรถที่ต้องการเลี้ยว 
ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวงชนบท

5. เสนอให้ออกแบบจุดพักรถบริเวณใกล้พื้นที่ชุ่มน้ ากุดทิง เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ชุ่มน้ ากุดทิง
ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว และส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่

5. ไม่มีการก าหนดจุดพักรถบริเวณใกล้พ้ืนที่ชุ่มน้ ากุดทิง เนื่องจากมีข้อจ ากัดด้านพื้นที่
ส าหรับการก าหนดเป็นพื้นที่จุดพักรถและการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

6. เสนอให้ออกแบบถนนโครงการให้ส่งผลกระทบต่อวัดสามัคคีอุปถัมภ์ ภูกระแต น้อยที่สุด 6. น าไปพิจารณาออกแบบให้มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่และส่งผลกระทบน้อยที่สุด

ด้านสิ่งแวดล้อม

1. ห่วงกังวลเรื่องการปล่อยน้ำเสียชุมชนลงสู่พื้นที่ชุ่มน้ำกุดทิง ในระยะดำเนินการ 1. รับข้อเสนอแนะไปกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบด้านการจัดการน้ำเสีย
สิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอย เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบใน
ระยะดำเนินการโครงการให้เหมาะสม

ด้านการโยกย้ายและเวนคืน

1. ปัจจุบันสามารถกำหนดขอบเขตการเวนคืนและระบุค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์
ที่ถูกเวนคืนได้หรือไม่

1. ปัจจุบันไม่สามารถกำหนดขอบเขตเวนคืนที่ชัดเจนได้ เนื ่องจากอยู่ในขั ้นตอน
การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ โดยประชาชนจะรับทราบขอบเขต 
เวนคืนที ่ชัดเจนได้ในขั ้นตอนการสำรวจอสังหาริมทรัพย์ และทราบค่าทดแทน  
อสังหาริมทรัพย์ท่ีถูกเวนคืนได้หลังจากแต่งตั ้งคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น
และมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพ่ือกำหนดราคาอสังหาริมทรัพย์และเงินค่าทดแทน

2. เสนอให้ออกแบบถนนโครงการให้มีขอบเขตการเวนคืนท ี่เหมาะสมและสามารถ
พัฒนาที่ดินท่ีเหลืออยู่ได้

2. นำไปพิจารณาประกอบการออกแบบให้เหมาะสมกับสภาพพื้นท่ีโครงการและส่งผลกระทบ
ต่อที่ดินของประชาชนให้น้อยที่สุด



ภาพบรรยากาศการประชุม

ข้อซักถาม ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ การชี้แจงประเด็นข้อคิดเห็นและน าไปพิจารณาประกอบการศึกษา

ด้านความคิดเห็นต่อโครงการและระยะเวลาในการด าเนินงานของโครงการ

1. ขอให้ผลักดันโครงการให้สามารถดำเนินการก่อสร้างโครงการได้โดยเร็ว 1. ปัจจุบันโครงการอยู่ในระหว่างการศึกษาผลกระทบส่ิงแวดล้อม หากได้รับความเห็นชอบ 
จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแล้ว จะเร่ง 
ดำเนินงานโครงการตามขั้นตอนต่อไป

ผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังรายละเอียดโครงการ วิทยากรน าเสนอรายละเอียดโครงการผู้เข้าร่วมประชุมถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกัน

นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ 
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ประธานเปิดการประชุม 

นายไพวรรน์ ตันนารัตน์ 
ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงชนบทบึงกาฬ
ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท กล่าวรายงาน

ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมบอร์ดนิทรรศการผู้เข้าร่วมประชุมลงทะเบียนรับเอกสาร
ประกอบการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมรับชมวีดิทัศน์โครงการ

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น บริษัทที่ปรึกษาตอบข้อซักถาม

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น

ผู้เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็น


